
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 236  —  218. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um framleiðslu- og flutningsgetu í raforkukerfinu.

Frá Ólöfu Nordal.

1. Hver er núverandi framleiðslugeta í raforkukerfinu miðað við að Fljótsdalsstöð sé í
fullum rekstri?

2. Hver er flutningsgetan og hversu mikil orka er til aflögu á tengipunktum á Norðaustur-
landi?


